

ชาวคลิตี้ฟ้องศาลหลังกรมมลพิษเมินแก้สารตะกั่ว

เผยตลอด 6 ปี ลำห้วยคลิตี้ยังปนเปื้อนตะกั่วเกินมาตรฐาน และยังไม่มีกรฟื้นฟูแต่อย่างใด

ชาวบ้านคลิตี้สุดทนโรคพิษตะกั่ว ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษ ต่อศาลปกครอง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หลังส่งจดหมายร้องเรียนถึงกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ ตลอด 6 ปี ลำห้วยคลิตี้ยังปนเปื้อนตะกั่วเกินมาตรฐาน และยังไม่มีกรฟื้นฟูแต่อย่างใด

จากปัญหาการปล่อยสารตะกั่วของโรงเต่งแร่คลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่ส่งผลให้ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่าง มีระดับตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐาน และลำห้วยคลิตี้ ถูกปิดป้ายห้ามใช้น้ำมานานกว่า 6 ปี กระทั่งปัจจุบันลำห้วยดังกล่าวยังไม่ได้รับการฟื้นฟู โดยล่าสุดชาวบ้านคลิตี้ล่างจำนวน 12 คน ได้รวมกันฟ้องกรมควบคุมมลพิษ

(คพ.) ต่อ ศาล ปกครอง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กงจันท์ทีก เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาพัฒนาหะเหยียง กล่าวว่า ชาวบ้านคลิตี้จำนวน 13 คน ได้รวมกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ต่อกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องดูแลฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ แต่ไม่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2541 กระทั่งปัจจุบัน ลำห้วยคลิตี้ยังเต็มไปด้วยสารตะกั่วปนเปื้อน ไม่สามารถนำน้ำมาอุปโภคบริโภคได้เช่นเดิม

“ชาวบ้านได้ทำหนังสือถึง คพ. เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของตะกั่วในลำห้วย ไม่เช่นนั้นจะยื่นฟ้องศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2546 แล้ว แต่ไม่มีจดหมายตอบจาก คพ. และ

ไม่มีการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อครบ 90 วัน ชาวบ้านจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ คพ.ทำหน้าที่โดยการเข้าไปฟื้นฟูลำห้วย เพื่อให้ชาวบ้าน สามารถใช้น้ำอุปโภคได้” นายสุรพงษ์ กล่าว

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า นับตั้งแต่เกิดปัญหาการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนตะกั่วของโรงเต่งแร่คลิตี้ ของบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรต ลงสู่ลำห้วยคลิตี้ ตั้งแต่ปี 2541 จนส่งผลให้ชาวบ้านคลิตี้เจ็บป่วยด้วยโรคพิษตะกั่ว

ปัจจุบันเวลาผ่านมานานกว่า 6 ปี ลำห้วยคลิตี้ยังถูกปิดป้ายห้ามใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเหมือนเดิม ตะกอนตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ใต้ลำห้วยก็ไม่ได้รับการฟื้นฟู แม้ว่า คพ. จะบอกว่าสร้างเขื่อนกันตะกอนแล้วก็ตาม แต่ความจริงตะกอนใต้น้ำก็ยังอยู่และมีมลพิษเหมือนเดิม สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ การขุดลอก

ตะกอนออกมาให้หมดและให้ลำห้วยสามารถใช้ได้เหมือนเดิม

ด้านนายสุรชัย โตงาม ในฐานะทนายความคณะทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กรณีโรงเต่งแร่คลิตี้ปล่อยตะกอนตะกั่วสู่ลำห้วย

สภาพทนายความ กล่าวว่า นายยะเสอะ นาสวรรณ ประธานกรรมการหมู่บ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน 12 คน ได้มอบอำนาจให้สภาพทนายความดำเนินการฟ้องร้องกรมควบคุมมลพิษต่อศาลปกครอง โดยขอให้กรมควบคุมมลพิษปฏิบัติตามหน้าที่ และกำหนดแผนดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการฟื้นฟูสภาพลำน้ำคลิตี้

“คพ.มีอำนาจแก้ไข ฟื้นฟู แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง แม้ว่าที่ผ่านมา คพ. ได้สร้างฝายน้ำตักตะกอนตะกั่วไว้ แต่ก็มีได้ดูตะกอนออกจากลำห้วยแต่อย่างใด จนทำให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใน

ลำห้วยและสิ่งมีชีวิตจนชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ การฟ้องร้องครั้งนี้จะเป็นบทเรียนใหม่สำหรับการจัดการลำน้ำสาธารณะของประเทศไทย” นายสุรชัยกล่าว

นายสุรชัย กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่างได้ร้องขอต่อศาลคือ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเข้าดำเนินการกำจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

โดยให้มีแผนการดำเนินงานภายใต้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ลำห้วยคลิตี้และสภาพนิเวศน์บริเวณดังกล่าว กลับคืนสู่สภาพเดิม และให้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาประกาศให้ลำห้วยคลิตี้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามอำนาจหน้าที่